

QUỐC HỘI HỌP PHIÊN CHẤT VẤN...

(Tiếp theo trang 1)

địa phương 2 cấp; thể chế hóa và thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, được coi là "bộ tứ trụ cột", tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp làm cơ sở để các cơ quan triển khai thực hiện và để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn

đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát. Đồng thời, thông qua chất vấn của đại biểu Quốc hội, các bộ trưởng, trưởng ngành sẽ có thêm thông tin để hoàn thiện các giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực quản lý.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành chất vấn Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính: giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã

hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, xác lập, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Công

Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đặt vấn đề tại kỳ họp này Quốc hội đã thông qua một số chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đối với hộ kinh doanh, cùng với chính sách về thuế thu nhập cá nhân chậm được sửa đổi đã tác động trực tiếp đến sức khỏe doanh nghiệp và sức tiêu dùng của người tiêu dùng. Đại biểu băn khoăn vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến

mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo và những giải pháp để giảm thiểu rủi ro từ chính sách mang lại.

Quan tâm đến các đối tượng áp dụng miễn thuế, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nêu vấn đề Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) có quy định thu nhập được miễn thuế đối với dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ, bảo đảm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên theo quy định của Chính phủ thì các cơ sở y tế công lập tự chủ tài chính nhóm 1, nhóm 2 không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho kinh phí hoạt động. Từ năm 2024, cơ

quan thuế các địa phương, cơ quan Kiểm toán nhà nước đã thống kê và yêu cầu các cơ sở y tế công lập thực hiện kê khai và nộp thuế đối với các khoản thu nhập từ dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc loại hình theo yêu cầu. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết các cơ sở y tế công lập tự chủ tài chính nhóm 1, nhóm 2, nguồn thu từ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phải khám chữa bệnh yêu cầu có thuộc đối tượng áp dụng miễn thuế không và những cơ sở y tế công lập đã và đang được cơ quan thuế yêu cầu kê khai và nộp thuế của những năm trước có phải thực hiện nữa không.

BÁO CHÍ THÁI BÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và bằng lưu niệm biểu dương người làm báo tiêu biểu.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động báo chí.



Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đông Thuý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động báo chí.

Sáng ngày 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và gặp mặt biểu dương người làm báo tiêu biểu. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Đờng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các cơ sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 100 năm về vang của báo chí cách mạng Việt Nam, tri ân các thế hệ người làm báo và tôn vinh những đóng góp to lớn của báo chí đối với đất nước, quê hương. Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập phát hành số đầu tiên. Từ đó, lớp lớp thế hệ các nhà báo đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và phát

triển đất nước. Đối với Thái Bình, trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, ngày 2/9/1956, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình lần đầu tiên được truyền đi trên bản tin phát thanh, đánh dấu sự ra đời của Đài Truyền thanh Thái Bình. Đến năm 1988, Đài phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên. Trong lĩnh vực báo in, ngày 1/12/1961, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ra Quyết nghị chuyển tờ Tin Thái Bình thành báo "Tiến Lên" và ra số đầu tiên ngày 1/1/1962; đến năm 1972, đổi tên thành Báo Thái Bình. Thực hiện chủ trương của Trung ương và của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngày 4/3/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quyết định số 1522 về việc sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình vào Báo Thái Bình thành Báo Thái Bình - tiếp tục mở ra những trang mới cho báo chí tỉnh Thái Bình.

Độc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Văn Nghiễm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong dòng chảy 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Thái Bình đã trưởng thành về nhiều mặt. Từ những tờ tin, bản tin đơn sơ trong thời

kỳ kháng chiến đến các ấn phẩm báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử hiện đại ngày nay, báo chí Thái Bình luôn ở tuyến đầu tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong mỗi giai đoạn cách mạng. Báo chí Thái Bình đã bám sát phân ảnh kịp thời hơi thở cuộc sống, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những công tích làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phê phán những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, chống các luận điệu sai trái, thù địch; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong việc ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của địa phương. Những thành tựu to lớn của tỉnh Thái Bình trong nhiều thập kỷ qua có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong các giai đoạn phát triển của tỉnh và đất nước, thế hệ những người làm Báo Thái Bình luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh

cao cả của người cầm bút, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, định hướng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, đưa sự nghiệp cách mạng của đất nước và của tỉnh giành những thắng lợi to lớn.

Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết quan trọng của Trung ương, trọng tâm là tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, số hóa và vận hành hiệu năng, hiệu quả, gần dân, sát dân. Chủ động, khẩn trương tích cực, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy chế, quy định, bố trí phương tiện trợ số làm việc

và các điều kiện cần thiết khác để Báo Hưng Yên chính thức đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7/2025. Cần nhanh chóng sắp xếp, kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất các tác phẩm báo chí theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí vững mạnh về mọi mặt; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích đội ngũ nhà báo, các cơ quan báo chí sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, phát huy vai trò đi đầu của báo chí trong đấu tranh với biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trước mắt các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của

Trung ương, đặc biệt vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương; các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trên môi trường của đời sống xã hội... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi nhà báo và những người làm báo trong tỉnh sẽ luôn nỗ lực cố gắng, tôn rèn "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc", đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, 6 nhà báo hưu trí tiêu biểu đã được biểu dương, nhận biểu trưng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 24 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động báo chí tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Báo Thái Bình đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi "Tự hào 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam".

THU THỦY - TRINH CƯỜNG

17 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

vật chất, tài sản đất quốc phòng, vũ khí trang bị, thu hồi toàn bộ hệ thống văn kiện... sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sáp nhập, tổ chức lại cơ quan quản sự địa phương theo chỉ đạo của cấp trên.

6 tháng cuối năm 2025, Bộ CHQS tỉnh xác định lãnh đạo tập trung làm tốt việc sắp xếp tổ chức biên chế sau sáp nhập, giải thể và thành lập mới ban chỉ

huy phòng thủ khu vực; duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện 6 tháng cuối năm đối với các đơn vị thành lập mới. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn năm 2026; hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động cấp xã mới từ ngày 1/7/2025, huyện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt công tác bàn giao tài chính, tài sản công, tài liệu lưu

trữ bảo đảm đúng quy định trước khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện; rà soát, hoàn thiện phương án nhân sự sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã mới bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Tại hội nghị, 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vượt 15% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng đầu năm

Các kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành hai tổ máy tại trung tâm điều khiển tự động.

Chiều ngày 19/6, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 ước đạt hơn 3.813 triệu kWh, bằng 115% kế hoạch cơ sở; doanh thu đạt khoảng 7.755 tỷ đồng, vượt 13% so với mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, trong bối cảnh giá điện có nhiều biến động, công tác chào giá được Nhà máy thực hiện linh hoạt, góp phần làm lợi khoảng 53,5 tỷ đồng so với giá bình quân trên thị trường điện cạnh tranh. Công tác vận hành của hai tổ máy có bản đáp ứng lệnh điều độ từ hệ thống, duy trì độ khả dụng cao,

các cấp và chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường. Ngoài ra, tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt hội thi, hội thao, bảo đảm công tác chính sách hậu phương quân đội; các mặt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Tại hội nghị, 17 tập thể, cá nhân đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, UBND tỉnh khen thưởng vì có những đóng góp tích cực trong công tác QPQSDP.

trên 90%. Các chỉ tiêu kỹ thuật như: công suất tính, tỷ lệ điện tự dùng, độ khả dụng... đều đạt định mức kinh tế - kỹ thuật. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được tổ chức bài bản, hiệu quả, góp phần nâng cao độ tin cậy hệ thống. Về môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy, Nhà máy không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. 100% người lao động và nhà thầu được huấn luyện an toàn, hơn 7 tấn chất thải nguy

hại được xử lý đúng quy trình. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian tới, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tăng suất hao nhiệt, tối ưu hiệu quả vận hành, bảo dưỡng định kỳ và bảo đảm tiến độ các gói mua sắm thiết bị nhằm duy trì vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững; phấn đấu sản lượng 6 tháng cuối năm đạt khoảng 2.593 triệu kWh, nâng tổng sản lượng cả năm lên hơn 6.406 triệu kWh, vượt kế hoạch năm đề ra.

KHÁC DUẤN

KHAI THƯƠNG HỆ THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

Việc đầu tư hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt là một giải pháp toàn diện trong chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời mang lại lợi ích to lớn cho bác sĩ và bệnh nhân. Đây không chỉ là một sự bổ sung về trang thiết bị mà còn là minh chứng cho quyết tâm của bệnh viện trong việc mang đến những dịch vụ y tế kỹ thuật cao, nâng tầm với các bệnh viện lớn trong khu vực và cả nước, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

THÀNH PHỐ VẬN HÀNH

(Tiếp theo trang 1)

dự thảo quy chế làm việc của UBND phường; chương trình làm việc, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025. Các phường cũng thực hiện các tình huống giả định giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Các nội dung vận hành được triển khai nghiêm túc, khoa học, thể

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã tặng hoa chúc mừng và cắt băng khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cũng trong dịp này, Hội đồng chuyên môn thẩm định bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết luận bệnh viện đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử - một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành y tế.

HƯNG HÀ**300 cán bộ, hội viên phụ nữ được tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025**

Ngày 19/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà tổ chức tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 cho 300 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về các nội dung: Tổng quan chương trình mục tiêu giảm nghèo, chính sách giảm nghèo bền vững; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền vận động, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo trong sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội LHPN tỉnh; Luật Hôn nhân và gia đình...

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ hội cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng, cách làm năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, hoạt động có hiệu quả và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN huyện Hưng Hà tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy hoạt động của Hội LHPN cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

BẢO AN